



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดิกรัฐรู้จักใช้ประโยชน์มันสมองเด็กโอลิมปิก

โดย เดลินิวส์ วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 11:56 น.

นายพลศักดิ์ เทศนิยม ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ที่ผ่าน มาประเทศไทยได้ส่งเยาวชนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศทุกปี ซึ่งเป็นการ แข่งขันความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติในสาขาต่าง ๆ และเด็กที่ส่งไปก็ประสบความสำเร็จ ได้รับ เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงจำนวนไม่น้อย หรือบางคนอาจจะไม่ได้รับ ชัยชนะ แต่เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นคนเก่งแล้ว แต่ที่ผ่านมาระดับ ไม่ได้ให้การส่งเสริมหรือดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เยาวชนกลุ่มนี้มีสมองชั้นเลิศ เป็น บุคลากรที่ประเทศชาติต้องการ

นายพลศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเปลืองมากที่เราส่งนักเรียนไปแข่งขัน แต่เมื่อ กลับมาไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพียงแต่ชื่นชมเมื่อพวกเขาชนะ หรือบางคนเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและจบการศึกษาออกมา จากนั้นก็ทำงานตามสายงานที่ เลือกรเรียน บางคนไปเป็นแพทย์ วิศวกร หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนก็เปิดโรงเรียนกวด วิชา หรือรับเป็นติวเตอร์ โดยประกาศตัวว่าเคยผ่านเวทีโอลิมปิกวิชาการมาแล้ว ซึ่งถ้ายังเป็น เช่นนี้ต่อไปเยาวชนไทยที่มีสติปัญญาดีอาจถูกซื้อตัวไปอยู่ในประเทศที่พัฒนา ซึ่งจะเป็นเรื่อง น่าแค้นใจมาก

“ผมอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองไปข้างหน้าว่าอีก 10 ปีเด็ก กลุ่มนี้จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง และควรจะดูแลเด็กกลุ่มนี้โดยต้อง สนับสนุนทุกวิถีทางและเป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่า เพราะเด็กกลุ่มนี้จะเป็นทรัพยากรที่ สำคัญ และเป็นอาวุธลับของประเทศ และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะตั้งหน่วยงานที่ทำงาน เหมือนองค์การนาซ่าขึ้นมา และดึงเด็กเหล่านี้มาทำงาน โดยให้อยู่ในฐานะที่ยืนอยู่ได้อย่างมี ตัวตน เป็นผู้นำในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่แต่ละคนชอบและสนใจ” นายพลศักดิ์ กล่าวและว่า รัฐบาล ต้องสร้างและลงทุนกับคนลักษณะนี้ให้เป็นคนของรัฐ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของ ประเทศ โดยอาจจะให้คนกลุ่มนี้ดำเนินกิจการ 3 อย่าง คือ 1.เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2.เป็นผู้นำประเทศ หรือ 3.ให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่การประสานงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะงานด้านเศรษฐกิจการค้า.